



ประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ

ตามที่ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทุกรายแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทราบรายละเอียด ดังนี้

๑. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยประเมินจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงท่าวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและ อดทนอดทน ประพฤติการทำงาน (เพิ่มสะสมงาน) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๒. กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

๓. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ นำบัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือกฯ พร้อมเพิ่ม เสนอผลงาน/ เอกสารผลงาน มาแสดงในวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วย

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ รายใดไม่มารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ภายในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมโภชน์ เศรษฐราชวงศ์)
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม
(แนบท้ายประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายวราศิณี ทิมท่ามา	มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ เนื่องจากไม่มีวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอย่างอื่น ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าขึ้นไป
๒	๐๒	นายอธิพงษ์ สุวัชรชนะโรจน์	มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศฯ
๓	๐๓	นางสาวกมลทิพย์ ทิพย์เนตร	มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ เนื่องจากไม่มีวุฒิทางการลูกเสือ หรือ ประสบการณ์ทางการลูกเสือ
๔	๐๔	นางสาววิตรี เพ็งประสิทธิ์พงศ์	มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศฯ
๕	๐๕	นางสาววาสนา จิตต์ภักดี	มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ เนื่องจากไม่มีวุฒิทางการลูกเสือ หรือ ประสบการณ์ทางการลูกเสือ